

Thành phố Hồ Chí Minh: Khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí quốc gia năm 2023

22:16 07/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Nhằm ghi nhận sự đóng góp của các tác giả, nhóm tác giả; cổ vũ tinh thần để đội ngũ làm báo thành phố không ngừng nỗ lực, sáng tạo, 7/11/2024, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM tổ chức khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả thuộc các cơ quan báo chí Thành phố đạt Giải báo chí quốc gia lần thứ XVIII năm 2023.



Lãnh đạo TP. HCM trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí quốc gia năm 2023

Dự và chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM...

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. HCM, cho biết, để có những tác phẩm báo chí đạt chất lượng tham dự giải thưởng cần có sự chuẩn bị, có kế hoạch thực hiện những đề tài gắn với tình hình kinh tế - xã hội của TP. Các tác phẩm báo chí không chỉ nhằm mục tiêu tham gia các thưởng báo chí mà mục tiêu cao nhất là phục vụ bạn đọc. Bên cạnh đó, Hội Nhà báo TP. HCM sẽ quan tâm đào tạo bồi dưỡng thế hệ phóng viên, nhà báo trẻ để tham gia nhiệm vụ tuyên truyền của TP.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM mong muốn các tác giả, nhóm tác giả của các cơ quan báo chí thành phố tiếp tục xông pha, cống hiến, tham gia tích cực hơn vào những giải báo chí thành phố và trung ương đang phát động, góp phần làm phong phú, đa dạng các giải báo chí hiện nay và khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của báo chí TP HCM.

Năm 2023, TP. HCM đạt 8 giải báo chí quốc gia lần thứ XVIII gồm 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C. Tại buổi lễ, các tác giả, nhóm tác giả thuộc cơ quan báo chí thành phố đã nhận khen thưởng với giá trị phần thưởng bằng 50% giá trị giải thưởng của Hội đồng Giải báo chí quốc gia; qua đó, góp phần ghi nhận sự đóng góp của các tác giả, nhóm tác giả, cũng như có ý nghĩa cổ vũ tinh thần để đội ngũ làm báo thành phố không ngừng nỗ lực, sáng tạo, dấn thân, cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, góp phần cho sự phát triển chung của thành phố trong năm 2023 - 2024.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/tphcm-khen-thuong-cac-tac-gia-nhom-tac-gia-dat-giai-bao-chi-quoc-gia-nam-2023>